

การตรวจเอกสาร

การดำเนินงานทดลองในสภาพพื้นที่เกษตรกร

งานทดลองที่ทำในสภาพสถานีทดลองความชื้นคอนการวิจัยต่าง ๆ จนได้ผลการทดลองที่ดีแล้วมักจะตั้งข้อสมมุติว่า จะให้ผลดีในสภาพพื้นที่เกษตรกรเช่นกัน แต่ข้อสมมุติดังกล่าวไม่เป็นจริงเสมอไป โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมีความแตกต่างระหว่างฟาร์มสูง ผลผลิตพืชไร่ การตอบสนองต่อการจัดการพืชมีน้อยกว่าในสถานีทดลอง การที่มีเทคโนโลยีใหม่ที่ได้จากสถานีทดลองควรดำเนินการทดสอบในสภาพของพื้นที่เกษตรกรอีกครั้ง เพื่อเป็นการเปรียบเทียบวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่เดิมด้วย (Gomez and Gomez, 1984) การทดลองในพื้นที่เกษตรกรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. การสร้างเทคโนโลยี (Technology-generation) เป็นขั้นทดลองจากการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการผลิต

2. การตรวจสอบเทคโนโลยี (Technology-verification) เป็นการทดลองที่ถูกวางแผนเพื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยีใหม่ที่คิดขึ้นผ่านการทดลองขั้นสร้างเทคโนโลยีมาแล้วโดยให้ผลที่ดีกว่าวิธีเกษตรกรปฏิบัติ

ความบกพร่องงานทดลองในสถานีทดลองยังมีช่องว่างระหว่างผลผลิต (yield gap) กับงานทดลองในพื้นที่เกษตรกร อันเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน และเทคโนโลยีบางอย่างไม่สามารถใช้ได้ดีในสภาพพื้นที่เกษตรกร ในสภาพที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่ก็เกิดช่องว่างระหว่างผลผลิตกับงานทดสอบในพื้นที่เกษตรกรเช่นกัน ทั้งนี้ควรรวบรวมอยู่ 2 กลุ่ม คือ ข้อจำกัดทางชีวภาพ ได้แก่ พันธุ์ วัชพืช โรคแมลงศัตรูพืช สภาพดินที่เป็นปัญหา น้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นต้น อีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ ข้อจำกัดทางสภาพเศรษฐกิจสังคม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการผลิตและผลตอบแทน สินเชื่อ วัฒนธรรมและทัศนคติ ความรู้ บัณฑิตการผลิที่หาได้ สถาบันที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (Gomez, 1977) แนวความคิดของงานทดลองในพื้นที่เกษตรกรเกี่ยวกับงานระบบการปลูกพืชหรือระบบการทำฟาร์ม Zandstra et al (1981) ได้กำหนดกรอบของงานวิจัยไว้ดังนี้

1. งานวิจัยควรต้องมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการผลิตที่เจาะจง
 2. เกษตรกรมีส่วนร่วมในงานในขั้นตอนของการวางแผนทดสอบเทคโนโลยีระบบ
 พืชใหม่

3. นักวิจัยทำงานร่วมกันหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 4. วิธีการศึกษาจะต้องแบ่งขั้นตอนของการทำงานออกมาให้ชัด และได้รับการ
 สนองตอบในการทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำงานด้วยกัน

5. การค้นคว้าวิจัยเน้นหาแบบแผนการปลูกพืชที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ
 การปลูกพืช ในขณะเดียวกันเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรด้วย

นอกจากนี้ คำเกิง และ ไพโรจน์ (2527), Zandstra et al (1981),
 Hogue (1977) ได้กำหนดขั้นตอนของการทำงานวิจัยระบบการปลูกพืช ระบบการหาฟาร์ม
 ในพื้นที่เกษตรกรซึ่งมีอยู่ 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. การเลือกพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ได้พื้นที่ซึ่งเป็นตัวแทนของพื้นที่เป้าหมายที่
 วางไว้จริง ๆ อย่างเช่น การเลือกพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตชนบทยากจน ความแผนพัฒนาชนบท
 ยากจนของรัฐบาลหรือการเลือกพื้นที่ในเขตนิเวศน์เกษตรซึ่งถือว่าเป็นเขตที่มุ่งหวังจะพัฒนา
 การนั้น ๆ พื้นที่หมศึกษาภาพในการผลิต หากขั้นตอนการเลือกพื้นที่ดำเนินการได้ดี ก็จะช่วย
 ช่วยให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกรทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีสภาพพื้นที่และความเป็นอยู่ใกล้เคียง
 เคียงกับพื้นที่ที่เลือกดำเนินการทดลองเป็นไปได้อย่างขึ้น

2. การประมวลข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย เป็นการสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
 เกี่ยวกับพื้นที่ที่จะดำเนินการทดลอง ได้แก่ ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งกายภาพ
 ชีวภาพและนิเวศน์วิทยา เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรที่เกษตรกรมีอยู่ ตลอดจนระบบการปลูก
 พืชหรือระบบการหาฟาร์มที่มีอยู่เดิม

3. วางรูปแบบระบบการปลูกพืชหรือระบบการหาฟาร์ม เป็นการให้ประโยชน์
 จากข้อมูลที่ได้ทำการประมวลไว้แล้ว และวิทยาการองค์ประกอบ (Component technology)
 ที่มีอยู่แล้ว เช่น การใช้พันธุ์ดี การใช้ปุ๋ย การจัดการเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรู
 พืชและอื่น ๆ มาใช้พิจารณาโดยการวางแผนการทดลองที่มีความเหมาะสมและความเป็นไป
 ได้ในพื้นที่เป้าหมายก่อนจะนำไปทดสอบ

4. ทดสอบระบบการปลูกพืชหรือระบบการทำฟาร์ม ทำการทดสอบระบบการปลูกพืชหรือระบบการทำฟาร์มที่ได้วางแผนไว้ในพื้นที่เป้าหมาย โดยอาศัยเกณฑ์การเปรียบเทียบทั้งในแง่ความสามารถในการผลิต ประสิทธิภาพในการใช้ที่ดินและทรัพยากรอื่น ๆ เสถียรภาพของระบบ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ในระหว่างดำเนินการทดสอบอยู่นั้น ควรต้องมีการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลงานทดลองควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของเกษตรกรต่อวิทยาการที่กำลังทดสอบอยู่ และเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ ของระบบ ถ้าหากมีปัญหาเกี่ยวกับวิทยาการองค์ประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ ก็จะได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงองค์ประกอบนั้นเสียใหม่

5. ประเมินผลก่อนการผลิต เป็นการนำเอาวิทยาการหรือระบบที่ได้ผลดีจากการทดสอบในขั้นตอนที่ 4 ไปทดสอบในหลาย ๆ พื้นที่ในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย ในการดำเนินงานควรจะต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานด้านส่งเสริมการเกษตรด้วย ในขั้นตอนนี้ อาจจะต้องใช้เวลาปรับปรุงและพัฒนาซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งด้วยกัน จนกว่าการประเมินผลจะได้ผลออกมาว่าเป็นระบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของเกษตรกร โดยมีระดับความเชื่อมั่นสูงพอสมควร

6. การวางแผนและดำเนินการผลิตแปลงใหญ่ คือการนำระบบที่ได้ผลดีหลังจากทำการทดสอบซ้ำในแปลงเกษตรกรทั่ว ๆ ไปในหลายพื้นที่ ไปเผยแพร่ให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายนำไปปฏิบัติ ในขั้นนี้จะรวมไปถึงการจัดองค์การในการดำเนินการและปัจจัยสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการผลิต และการจำหน่ายผลผลิตด้วย ถ้าหากการดำเนินการในขั้นนี้ได้ผลเป็นที่พอใจ ก็ถึงขั้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะเข้ามามีบทบาทเต็มที่

ในขั้นตอนประเมินผลก่อนการปลูกนั้น Carangal (1985) ได้แบ่งงานเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. การทดสอบในหลายพื้นที่ (Multilocation testing) เป็นการนำผลการทดลองที่มีแนวโน้มว่าดีในพื้นที่เป้าหมายไปทดสอบหลาย ๆ พื้นที่ ซึ่งควรมีลักษณะสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกันกับแปลงทดลองของพื้นที่เดิม เทคโนโลยีที่นำมาใช้ควรมีผลตอบแทนการผลิตต่อเฮกตาร์สูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากเกษตรกรที่หาอยู่เดิม ค่าของผลตอบแทน

เหนือต้นทุนเงินสดต้องมีค่าน้อย 2 เท่า ในขั้นตอนนี้ก็ส่งเสริมการเกษตรกรรม
บทบาทมาร่วมกับนักวิชาการด้วย

2. การขยายการผลิตขั้นทดลอง (Pilot production program) เป็น
งานที่ห่างจากการทดสอบหลายพื้นที่ซึ่งทำในพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร ถ้าหาก
เทคโนโลยีนั้นได้ผลดี จะทำการขยายการผลิตขั้นทดลองต่อไปโดยจะขยายพื้นที่เป็น 10-
200 เฮกตาร์ในปีต่อ ๆ มา การทำแบบนี้ใช้เป็นตัววัดโครงสร้างต่าง ๆ ที่สนับสนุนการ
ผลิต เช่น สีนเชื้อ ตลาด บัญชีการผลิต การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร เป็นต้น
เพื่อประเมินการผลิตแม่ข่ายใหญ่ (production program) ต่อไป

แนวความคิดตลอดจนขั้นตอนการทำงานวิจัยและพัฒนากระบวนการทำฟาร์มใน
สภาพพื้นที่เกษตรกรนั้น ได้มีผู้กล่าวไว้ในลักษณะคล้ายคลึงกัน มีบางประเด็นที่แตกต่างกันไป
บ้าง Shaner et al (1981) กล่าวถึงการทำงานวิจัยระบบการทำฟาร์มในสภาพ
ไร่-นาเกษตรกร โดยมีการแจกแจงปัญหาทางด้านการผลิตและเงื่อนไขที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จากปัญหาเหล่านี้จะนำมาพัฒนาเทคโนโลยี แล้วนำไปทดสอบอัน
เป็นการแก้ไขปัญหาย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง โดยพิจารณาถึงกิจกรรมทั้งหมดในฟาร์ม
Harwood (1979) ได้สรุปประเด็นสำคัญของการพัฒนางานวิจัยในพื้นที่เกษตรกร โดยเน้น
การกำหนดปัญหาของพื้นที่ ทางเลือกของเทคโนโลยีที่จะนำไปใช้แก้ไขปัญหและการนำไป
ทดสอบอย่างต่อเนื่อง จนสามารถได้เทคโนโลยีที่จะสามารถแก้ไขปัญหแก่เกษตรกรต่อไป
สำหรับ Harrington (1986) เสนอวิธีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาค้าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นในพื้นที่ เพื่อที่จะได้พิจารณาประเมินงานวิจัยพร้อมทั้งการเน้นถึงความจำเป็นไปใช้ในการ
ผลิต ผลกำไรและความเสี่ยงของเกษตรกร

ในเรื่องของการถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกร อาร์นัค (2527, 2529)
ได้ให้ความเห็นว่า ในระยะแรกเป็นการถ่ายทอดผลงานวิจัยที่ทำในสถานีทดลองหรือห้อง
ปฏิบัติการไปสู่เกษตรกรโดยตรง มักจะพบอยู่เสมอว่าเกษตรกรไม่ค่อยจะยอมรับ ต่อมา
มีการนำไปทดสอบในพื้นที่เกษตรกร แต่นักวิชาการเป็นผู้ดำเนินการเอง ปัจจุบันได้มีการ
พัฒนาจนถึงขั้นที่เกษตรกรเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุม ให้ความแนะนำ
สนับสนุนในเรื่องของบัญชีการผลิตบางประการ ทำให้สามารถทดสอบความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีกับสภาพที่แท้จริงของเกษตรกร ในการนำเทคโนโลยีไปทดสอบจะต้องพิจารณา

คัดลอกให้เหมาะสมแก่เกษตรกรให้มากที่สุด การที่เกษตรกรไม่ยอมรับเทคโนโลยีที่นักวิชาการหยิบยื่นไปให้ในบางครั้งนั้น อาจเป็นเพราะเทคโนโลยีนั้นคือในสายตาของนักวิชาการแต่ไม่ใช่ของเกษตรกรก็ได้ เพราะเกณฑ์ประเมินของนักวิชาการต่างกับของเกษตรกร นักวิชาการมักจะใช้มูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นเกณฑ์ประเมินซึ่งเหมาะสมกับพวกเขาเพื่อการค้า แต่คงใช้ไม่ได้กับพวกเขาเพื่อที่ยังชีพซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ ในเรื่องของการเรียนรู้ปัญหาและวางแผนดำเนินงานทดลอง ควรเริ่มจากระดับล่างขึ้นมาได้แก่ เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย (คำเกิง, 2527) แล้วจึงวางแผนแก้ไข ขณะเดียวกันก็มีการศึกษาและวิจัยข้อมูลพื้นฐานในศูนย์วิจัยต่าง ๆ อีกด้วย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานทดลองในพื้นที่เกษตรกร

เชื้อโรโซเบียม

ตัวเหลืองเป็นพืชที่มีความต้องการธาตุไนโตรเจนสูง แหล่งไนโตรเจนที่ต้นตัวเหลืองจะได้รับมีอยู่ 3 ทางด้วยกันคือ จากในดิน บัญที่ใส่ลงไปและจากอากาศ โดยผ่านกระบวนการตรึงไนโตรเจน ดินที่ปลูกพืชติดต่อกันมานาน ๆ มักจะขาดไนโตรเจน วิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับตัวเหลืองโดยตรง มักจะไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนเนื่องจากปุ๋ยมิราคาแพง ดังนั้นแหล่งไนโตรเจนที่ตัวเหลืองควรจะได้รับคือ จากกระบวนการตรึงไนโตรเจนของเชื้อโรโซเบียมที่พบในตัว เมล็ดตัวเหลืองที่ทำการคลุกเชื้อโรโซเบียมจะให้ได้ผลดี มีปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวควบคุม เช่น สายพันธุ์ (strain) ของโรโซเบียม อุณหภูมิ ความชื้น แสง น้ำ ธาตุอาหารต่าง ๆ แกลส สิ่งมีชีวิตในดิน เป็นต้น (สมศักดิ์, 2525 และ วรวิษฐ์, 2529) ภายใต้อากาศที่แห้ง อุณหภูมิมากกว่า 35°ซ. อุณหภูมิแสงแดด ปริมาณของโรโซเบียมจะลดลงจาก 1 ล้านเหลือไม่ถึง 1000 ต่อ 1 เมล็ดที่ทำการคลุกเชื้อภายในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง (Frederic, 1976) อุณหภูมิในดินก็มีผลต่อการสร้างบมตัวเหลืองเช่นเดียวกัน จากรายงานของ Weber and Miller (1972) เมื่ออุณหภูมิดิน 30°ซ. จำนวนบมต่อต้น น้ำหนักบม น้ำหนักราก น้ำหนักต้นตัวเหลืองเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิดิน 10, 15, 20, และ 25°ซ.

พันธุ์ตัวเหลืองและสายพันธุ์ของไรโซเบียมก็มีผลต่อการตรึงไนโตรเจน ปริมาณ nitrogen content และผลผลิตของตัวเหลืองที่แตกต่างกันไป (ประคิษฐ์ และเพอค, 2518; Hamdi, 1976) การตรึงไนโตรเจนจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของเชื้อจุลินทรีย์และต้นตัวเหลืองซึ่งอาจมีพันธุกรรมที่สามารถสร้างหรือต่อต้านการสร้างปม ตัวเหลืองบางพันธุ์ไม่สร้างปมภายใต้สภาพการทดสอบในแปลงทดลอง ไรโซเบียมสายพันธุ์ต่าง ๆ จะมีความสามารถที่สร้างปมได้คืนในพันธุ์ตัวเหลืองต่าง ๆ กัน การเลือกสายพันธุ์ของไรโซเบียมกับพันธุ์ตัวเหลืองจึงนับว่ามีความสำคัญ (Frederic, 1976; Johnson et al, 1965) ในสภาพที่ปลูกแตกต่างกัน ปริมาณไรโซเบียมที่ใช้ปลูกเมล็ดมีความแตกต่างกันไป Weaver and Frederic (1972) รายงานว่า การปลูกไรโซเบียมด้วยปริมาณ 2×10^8 ต่อเมล็ดปลูกในดิน และ 1×10^5 ต่อเมล็ดปลูกในทราย จะทำให้มีการตรึงไนโตรเจนในระดับที่สูง ไรโซเบียมที่ปลูกนี้จะมีส่วนในการสร้างปมที่รากแก้วมากกว่ารากแขนง จะมีผลต่อการเจริญเติบโตตั้งแต่เป็นต้นอ่อน จากผลการทดสอบความแข็งแรงของต้นกล้าที่มีผลต่อการสร้างปมของ Smith and Ellis (1980) โดยดูจากระยะเวลาที่งอก จำนวนวันที่งอกมีความสัมพันธ์ทางตรงข้ามกับน้ำหนักพืช จำนวนปมที่รากแก้ว จำนวนปมทั้งหมด น้ำหนักปมแห้งต่อต้นพืช

การใส่ปุ๋ยแก่ตัวเหลืองมีผลต่อกิจกรรมการตรึงไนโตรเจนของไรโซเบียมปมตัว Weber (1966), Beard and Hoover (1971), Welch et al (1973) รายงานผลการทดลองว่า ไรโซเบียมจะตรึงไนโตรเจนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์และความชื้น การตรึงไนโตรเจนจะลดลงถ้าเติมปุ๋ยไนโตรเจนเป็นจำนวนมากขึ้น โดยจำนวนปม ขนาดปม และน้ำหนักปมจะลดลง Chesney (1973) กล่าวว่าในดินที่มีไนโตรเจนพอเพียงและมีการตรึงไนโตรเจนของไรโซเบียม การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนลงไปในดินอัตราต่าง ๆ ได้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อใช้ในอัตรา 44 กก./เฮกตาร์ ผลผลิตจะลดลง 327 กก./เฮกตาร์ การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตและโปแตสเซียมควบคู่กันไปจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของขบวนการตรึงไนโตรเจนมีผลทำให้ตัวเหลืองเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น (วรวิษุฒ์ และคณะ, 2528) ในเรื่องระยะของการสร้างปมและประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน วรวิษุฒ์ และคณะ (2519 และ 2520), นันทกร และคณะ (2519) รายงานว่า ในสปีคาร์ท แรกหลังต้นตัวเหลืองงอกจะสร้างปมที่รากแก้ว ส่วนปมที่รากแขนง

จะพบเมื่อ 3 สัปดาห์หลังจากต้นต้วเหลืองงอก การครีงไนโตรเจนจะมากขึ้นตั้งแต่ระยะเริ่มออกดอกจนถึงสิ้นสุดออกดอกหรือต้วเริ่มติดฝักก่อน โดยระยะนี้จะครีงไนโตรเจนได้มากที่สุด จะลดลงเมื่อถึงระยะสร้างเมล็ด ลดมากเมื่อฝักแก่เต็มที่หรือต้วเริ่มแก่ ตลอดจนปลูกต้วเหลืองครีงไนโตรเจนได้ประมาณ 7 กก./ไร่ ประสิทธิภาพการครีงไนโตรเจนระหว่างบมรากแก้วกับบมรากแขนงมีอัตราส่วน 41:59 ไนโตรเจนที่ครีงโดยบมต้วที่รากแก้วส่วนใหญ่สนับสนุนการเจริญเติบโตในระยะแรก หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของบมที่เกิดจากรากแขนง (Sloger et al, 1973) ในสภาพพื้นที่ปลูกนั้นมีไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ค่าการคลุกเชื้อไรโซเบียมจะทำให้ได้ผลผลิตต้วเหลืองสูงกว่าการไม่คลุกเชื้อไรโซเบียม ประมาณ 70-80% ของไนโตรเจนในดินพืชทั้งหมดจะได้มาจากการครีงไนโตรเจนของบมต้ว (Bezdicsek et al, 1978) สำหรับพื้นที่ ๓ ปลูกต้วเหลืองมาก่อนและมีบมนั้น ยังคงจะมีเชื้อไรโซเบียมอยู่อีกในเวลาต่อมา แต่จำนวนจะมากหรือน้อยตลอดจนเชื้อที่มีอยู่นั้นอาจจะสร้างบมชนิดที่ไม่มีผลต่อการครีงไนโตรเจนก็ได้ (Ham et al, 1971; Weaver et al, 1972) จากการทดสอบในแหล่งปลูกต้วเหลืองของประเมินและคณะ (2529) ปรากฏว่าการใช้เชื้อไรโซเบียมจะได้ผลผลิต 333 กก./ไร่ ขณะที่ไม่คลุกเชื้อได้ 296 กก./ไร่ เพิ่มขึ้น 37 กก./ไร่ ทำให้มีผลตอบแทนจากการผลิตที่คุ้มกับการลงทุน

การให้ปุ๋ยทางใบ

การให้ปุ๋ยพืชทางใบเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างประหยัดวิธีหนึ่ง ในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่เกษตรกร โดยปกติรากขนอ่อนของพืชจะดูดธาตุอาหารจากดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ตามปกติแล้ว พืชยังสามารถดูดสารละลายของธาตุอาหารได้ทางใบ กิ่งก้านและลำต้นได้อีกด้วย แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ ซึ่งเป็นปัจจัยทั้งภายนอกและภายในตัวพืชเอง (สุริศน์ และบุญทอง, 2528) ข้อดีของการให้ปุ๋ยพืชทางใบสามารถแก้อาการขาดธาตุอาหารสำหรับพืชที่เพิ่งจะพบอาการขาดในระยะแรก ๆ ได้ ทำให้พืชเกิดการฟื้นตัวหลังจากช้ำกันเนื่องจากกระทบแล้ง โรคแมลงทำลายโดยเฉพาะในช่วงเติบโตของพืชที่สำคัญต่อการสร้างและเพิ่มผลผลิต เหมาะที่จะใช้กับพืชที่ปลูกในดินที่มีปัญหาในการผลิตพืช เช่น ดินกรด ดินเค็ม ดินทรายจัด ดินเหนียวจัด เครียมดินไม่

คิหรือในดินและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการชดเชยจากการสูญเสียอาหารพืชทางระบบราก ในการให้ธาตุอาหารเสริมหรือจุลินทรีย์ ถ้าให้ปุ๋ยทางใบจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใส่ลงไปในดินโดยตรง อย่างไรก็ตามการให้ปุ๋ยทางใบแก่พืชที่เหมาะสมจะใช้ร่วมกับปุ๋ยเม็ดทางดิน (ยงยุทธ, 2522; ปิยะ, 2528; สุรัตน์ และบุญทอง, 2528)

งานวิจัยเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยพืชทางใบในประเทศไทยนับว่ายังมีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยปุ๋ยทางดิน ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มมีการใช้ปุ๋ยทางใบแก่พืชทั้งในรูปของปุ๋ยน้ำและปุ๋ยเกล็ด จากรายงานการให้ปุ๋ยทางใบแก่ถั่วเขียวภายใต้ร่มเงาของสัสนิมและปรีชา (2529) พบว่า การใส่ปุ๋ยทางดินและการให้ปุ๋ยทางใบไม่ทำให้ผลผลิตถั่วเขียวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ย ทั้งนี้เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์พอเพียง จากการศึกษาให้ปุ๋ยทางดินและทางใบสำหรับถั่วเขียวของสันติภาพ (2527) พบว่าการให้ปุ๋ยทางดินได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ให้ปุ๋ยทางใบผลผลิตไม่เพิ่มขึ้น สำหรับการพ่นปุ๋ยทางใบแก่ถั่วเหลืองโดย Bhromsiri et al (1987) พบว่า การใช้ยูเรียความเข้มข้น 2% พ่นเป็นช่วงรวม 17 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเจริญเติบโต ผลผลิตถั่วเหลืองได้ 2300 กก./เฮกตาร์ ใกล้เคียงกับการใช้ปุ๋ยอัตรา 18.75-56.25-37.5 (N-P₂O₅-K₂O) กก./เฮกตาร์ ซึ่งได้ 2345 กก./เฮกตาร์ ในขณะที่ไม่ใส่ปุ๋ยได้ 1983 กก./เฮกตาร์ และการศึกษาในต่างประเทศ Gracia and Hanway (1976) พบว่าการพ่นปุ๋ยทางใบในช่วงระยะสร้างผลผลิตที่ 5 และ 6 (R₅ และ R₆) โดยใช้ปุ๋ยสูตร N+P+K+S เท่ากับ 80+8+24+4 กก./เฮกตาร์ ทำให้ได้ผลผลิตถั่วเหลืองเพิ่มมากขึ้น การใช้ยูเรียความเข้มข้นต่าง ๆ 1-12% พ่นให้แก่ winter wheat ในระยะออกรวง ดอกบานและระยะหลังดอกบาน ทำให้เพิ่มจำนวนเมล็ด/ช่อดอก น้ำหนัก 1000 เมล็ด เมื่อความเข้มข้น 1-6% เพิ่มผลผลิตของเมล็ดโดยไม่เกี่ยวข้องกับ ดอกบานและผลผลิตจะตอบสนองเป็นเส้นตรง เมื่อพ่นระยะออกรวงจะเพิ่มผลผลิต 52 ปอนด์/เอเคอร์ (Sadaphal and Dos, 1966) การให้ธาตุแมงกานีสพืชทางใบ หว่านหรือให้ระหว่างแถวต้นถั่วเหลืองก็มีผลต่อการให้ธาตุแมงกานีสต่อต้นพืช วิถีพ่นทางใบจะมีผลต่อต้นถั่วเหลืองมากเมื่อพ่นระยะตั้งแค่ออกดอกหรือระยะสร้างฝักช่วงแรกหรือพ่นหลาย ๆ ครั้งระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว การให้ระหว่างแถว การพ่นทางใบช่วยลดอาการขาดธาตุแมงกานีสของถั่วเหลืองได้ แต่การใช้ร่วมกันจะให้ผลผลิตที่สูงกว่าใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง การพ่นในอัตราสูง 2.24, 4.48 กก. แมงกานีส/

เชกคาร์ จะมีผลทำให้ใบไหม้บ้าง (Randall et al, 1975) ในการใช้ยูเรียร่วมกับปุ๋ยอื่นผ่านทางใบตัวเหลืองในบริเวณที่ราบของรัฐ Georgia โดย Parker and Baswell (1980) พบว่าเมื่อใช้ยูเรีย+โบแคส+ซีมโพสเฟค+โบแคส+ซีมซัลเฟค กับ ยูเรีย+แอมโมเนียมโพสเฟค+โบแคส+ซีมคลอไรด์+โบแคส+ซีมซัลเฟค ในระยะสร้างเมล็ด (Seed filling) จำนวน 3 ครั้ง โดยใช้ส่วนผสม 28, 2.9, 9.5 และ 1.7 กก. ของธาตุ N P K และ S คอเชกคาร์ มีผลทำให้ใบมีอันตราย ผลผลิตลดลง 10.9 และ 17.6% แต่พบว่าในเมล็ดจะมีระดับของธาตุไนโตรเจนเพิ่มขึ้น ธาตุฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นในใบ ธาตุโบแคส+ซีมไม่มีการเปลี่ยนแปลง Lauer (1982) ทดลองให้ Zn N P K S ในรูปของปุ๋ยผ่านทางใบแก่ตัว dry bean (*Phaseolus vulgaris*) โดยผ่าน Zn ในระยะที่ 4 ของการสร้างต้นและใบ (V₄) จนถึงเริ่มออกดอก ส่วนปุ๋ย N P K S พ่นตั้งแต่ดอกเต็ม (R₂) จนถึงเมล็ดแก่เต็ม (R₇) ปรากฏว่ามีเพียง 1 ปีใน 3 ปี ที่ทำการทดลองที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ในเรื่องของการใช้ชนิดของธาตุอาหารที่ผ่านทางใบแก่ที่นั้น Barel and Black (1979) กล่าวว่าการใช้ฟอสฟอรัสผ่านทางใบจะมีการใช้น้อยกว่าในรูปของธาตุไนโตรเจน เนื่องจากไม่มีสารประกอบฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ในแง่ของการจัดผ่านทางใบในปริมาณที่เพียงพอโดยไม่ทำอันตรายใบพืช สารประกอบที่ประสบความสำเร็จที่สุดในการจัดผ่านทางใบแก่ข้าวโพด ได้แก่ แอมโมเนียมโพสเฟค สามารถให้ได้ 370 มิลลิกรัมของฟอสฟอรัสต่อตารางเซนติเมตรโดยไม่ทำอันตรายต่อต้นพืช 66% ของฟอสฟอรัสจะถูกดูดซับภายใน 10 วัน 87% ของฟอสฟอรัสที่ถูกดูดซับจะเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น ๆ ตัวเหลืองจะสามารถทนความเข้มข้นของปุ๋ยได้น้อยกว่าข้าวโพดโดยจะทนได้เพียง 2/3-3/4 ของปริมาณที่พ่นในข้าวโพด

วิธีพืช

ความเสียหายอันเนื่องมาจากวิธีพืชที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทำให้ผลผลิตพืชลดลงโดยเป็นตัวอย่างปัจจัยการผลิตเพื่อการดำรงชีพ ได้แก่ อาหาร แร่ธาตุ ความชื้น แสงแดด เป็นต้น วิธีพืชยังทำให้คุณภาพผลผลิตลดลงถ้าเก็บเกี่ยววิธีพืชปะปนไปด้วย นอกจากนี้ยังอาจเป็นที่อยู่อาศัยของศัตรูหลาย ๆ อย่าง (อัมพร, 2520) จากการสำรวจและรวบรวม

รวมวัชพืชจากแปลงปลูกตัวเหลืองในนาข้าวบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยโดย ชลธิชา (2525) พบว่ามีวัชพืช 54 ชนิด (species) ประกอบด้วยวัชพืชใบกว้าง ใบแคบ กระจุก หัวและกก โดยวัชพืชใบกว้างจะมีผลเกี่ยวกับการบังแสง (Oliver, 1976) แต่วัชพืชใบแคบจะมีระบบรากที่แผ่ขยายได้ดี (Geddes et al, 1979) วัชพืชที่พบเสมอ ๆ ในที่ราบลุ่มเขียงใหม่ ได้แก่ ลูกข้าว หัวแหกรก กกหัวหมู หัวข้าววงและหัวคีนก (ธวัชชัยและคณะ, 2525) ในพื้นที่ ๆ มีการปลูกพืชหมุนเวียนจะสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการงอกของวัชพืชบางชนิด (พิชรินทร์, 2525) ชนิดของวัชพืชมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งนี้สาเหตุเพราะธรรมชาติและการปฏิบัติของมนุษย์เอง การใช้วิธีกำจัดใด ๆ ก็ตามไม่สามารถทำลายวัชพืชให้ลดลงโดยสิ้นเชิงได้ ดังนั้นหากการกำจัดนั้นกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกวิธีเดียวคิดต่อกันหลาย ๆ ปี โดยเฉพาะการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชซ้ำ ๆ กันจะทำให้วัชพืชค่อยๆ เพิ่มขยายตัวอีก วัชพืชที่ค่อยๆ จะสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตได้และหลายครั้งจะกลายเป็นปัญหาในพื้นที่อย่างกว้างขวาง หากต้องการกำจัดโดยวิธีทั่ว ๆ ไปอีกด้วย (ธวัชชัย, 2522) ในเรื่องของผลการแก่งแย่งระหว่างพืชกับวัชพืช กนก (2526) กล่าวว่า สามารถวัดการแก่งแย่งจากวัชพืชได้โดยการเปรียบเทียบผลผลิตของพืชพื้นดินและไม่ขึ้นร่วมกับวัชพืช เวลาที่มีการแก่งแย่งจากวัชพืชในช่วงเวลาต่าง ๆ ของการเจริญเติบโต จะมีผลกระทึจนถึงผลผลิตของพืชได้แตกต่างกันด้วย มานิสานและคณะ (2519 และ 2529) ได้สรุปผลงานวิจัยในด้านการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในท้องที่ต่าง ๆ ทั้งในสวนไม้ผลองและสภาพแปลงเกษตรกร โดยเน้นหนักในด้านของการแก้ไขปัญหานั้นแหล่งที่มีวัชพืชแข่งขันกับตัวเหลืองมาก หากแต่การกำจัดหรือเกษตรกรมีแรงงานไม่พอหรือสภาพพื้นที่บางแห่งไม่เหมาะต่อการจะเข้าไปกำจัดวัชพืชโดยใช้แรงงาน พบว่าการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชสามารถลดปริมาณการแข่งขันของวัชพืชและเพิ่มผลผลิตตัวเหลืองได้มากในทุกท้องที่ที่มีการปลูกตัวเหลือง สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการใช้แรงงานกำจัด อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีนั้นมิใช่อะไรที่ปลอดภัยอย่างหากใช้ไม่ถูกวิธีนอกจากจะไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นแล้วยังอาจเกิดผลเสียต่อการเจริญเติบโตของตัวเหลืองได้ด้วย วิธีการเผาตอซังเป็นการทำลายวัชพืชที่ขึ้นอยู่ก่อนการปลูกตัวเหลือง โดยเฉพาะลูกข้าวที่งอกอยู่ในนาแต่ไม่มีผลต่อเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดิน จึงจำเป็นต้องใช้การกำจัดด้วยวิธีการอื่นอีกด้วย เช่น การไถเตรียมดินก่อนปลูก การเก็บวัชพืชหลังการงอกแล้ว การใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชก่อนการปลูกตัว

เหลืองหรือหลังการงอกของวัชพืชแล้ว เป็นต้น การป้องกันกำจัดวัชพืชโดยสารเคมีในแปลงปลูกตัวเหลืองสามารถทำได้ 3 ระยะ ได้แก่ การใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชก่อนปลูกตัวเหลือง การใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชทันทีหลังปลูกตัวเหลืองและการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชหลังการงอกของตัวเหลืองและวัชพืชแล้ว การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชในแปลงตัวเหลืองยาวลักษณะและสมศักดิ์ (2526) รายงานว่า การใช้ฮาลาคลอร์อัครา 500 ซีซี/ไร่ ให้ผลผลิตตัวเหลืองใกล้เคียงกับวิธีการใช้แรงงานกำจัด 2 ครั้ง หลังปลูก 15 และ 30 วัน แต่จะมากกว่าการไม่กำจัดวัชพืชเลยและการใช้แรงงานจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง สารเคมีชนิดนี้ไม่สามารถกำจัดหน่อข้าวที่แตกขึ้นมาและเมล็ดข้าวที่งอก ในกรณีแบบนี้การใช้สารเคมีอาจต้องเปลี่ยนแปลง เช่น ส่วนผสมของพาราควอท กับ ลินูรอน หรือสารเคมีชนิดอื่น ๆ (มานิสสา, 2520) การปลูกตัวเหลืองในดินร่วนทรายโดยหยอดเมล็ดในคอซึ่ง มีการเผาซึ่งจะให้ผลผลิตสูงพอกับการเตรียมดินปลูก ประหยัดเงินและแรงงานแต่ถ้าหากต้องการให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นอีกต้องกำจัดวัชพืชหลังปลูก 15 และ 30 วัน วิธีที่ลงทุนน้อยและให้ผลผลิตสูง คือ การเผาคอซึ่งก่อนปลูกและใช้ฮาลาคลอร์พ่นป้องกันกำจัดวัชพืช สำหรับการปลูกในสภาพดินเหนียวหรือค่อนข้างเหนียว ควรปลูกโดยวิธีเตรียมดิน แต่ถ้าต้องการลดค่าใช้จ่ายวิธีที่น่าสนใจคือ เผาคอซึ่งแล้วหยอดเมล็ดในคอซึ่งโดยให้จำนวนต้นต่อไร่มากขึ้นเป็น 3-4 เท่าของการปลูกในสภาพไร่ทั่วไป การกำจัดวัชพืชโดยการฉายฟ้า 2 ครั้ง หรือใช้สารเคมีคุมวัชพืชหลังปลูกควบคุมไปด้วยจึงจะช่วยให้ผลผลิตสูง (ประทีป, 2518 และ 2519; สมศักดิ์, 2520) การใช้สารเมโทลาลอร์พ่นหลังปลูกแต่ก่อนตัวเหลืองและวัชพืชงอกสามารถควบคุมวัชพืชได้ดี ได้ผลผลิตไม่แตกต่างจากการกำจัดด้วยมือ (ปรีชาและคณะ, 2520) ผลการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชประเภทไพกวัวงในตัวเหลืองโดยมานิสสาและคณะ (2529) พบว่าการใช้ ฮาลาคลอร์ แอซีฟลูออร์เฟน-โซเดียม เมทิลบิวทิล อ็อกซีฟลูออร์เฟน ในอัตราต่าง ๆ มีประสิทธิภาพการควบคุมการงอกของวัชพืชได้ตั้งแต่ 80-100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อตัวเหลืองมีอายุ 35 วัน แต่ในขณะนี้การใช้ฮาลาคลอร์เริ่มมีวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างงอกขึ้นมาเช่น ขจรจบ ฟ้าตีนกา ฟ้าปากควาย ฟ้าตีนตุ๊กแก สำหรับวิธีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดในแปลงตัวเหลือง Teerawatsakul และ Kanjanajirawong (1984) ได้ให้คำแนะนำวิธีการใช้ไว้ดังนี้ พวกที่ 1 ใช้พ่นหลังปลูกตัวเหลืองแต่ก่อนที่ตัวเหลืองและวัชพืชจะงอก เช่น ฮาลาคลอร์ เมโทลาลอร์ ลินูรอน อัตรา 1.0-2.5

1.0-2.0 และ 0.75-1.0 กก. สารออกฤทธิ์คือเฮกตาร์ตามลำดับ โดยอัตราค่าใช้สำหรับดินจำพวก light soil และอัตราสูงสำหรับ heavy soil พวกที่ 2 ใช้สารเคมี 2 ครั้ง ๆ แรกพ่นหลังเกี่ยวเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นเพื่อกำจัดวัชพืชที่ยังมีอยู่ในนา เช่น ใช้คลาโลพอน อัตรา 2.5 กก. สารออกฤทธิ์คือเฮกตาร์ และครั้งที่ 2 พ่นก่อนต้นข้าวเหลืองจะงอกโดยใช้เมโทลาลอร์หรือลินูโรนอัตรา 1.5, 0.5 กก. สารออกฤทธิ์คือเฮกตาร์ตามลำดับ นอกจากวิธีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแล้ว การเกษตรกรรมที่เหมาะสมมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงผลผลิตของพืชหลักที่เกิดจากวัชพืชของได้ ขณะเดียวกันจะหาวิธีที่ชนิดต่าง ๆ ที่แน่นอนลงไปแต่ละฤดู (Moody and Drost, 1983) การปรับระยะปลูกและจำนวนความหนาแน่นของต้นข้าวเหลืองต่อพื้นที่ที่มีส่วนที่จะช่วยลดปัญหาของวัชพืชได้เหมือนกัน สมศักดิ์และคณะ (2526) รายงานว่า การปลูกข้าวเหลืองในนาข้าวทางภาคเหนือของประเทศไทย ควรปลูกระยะ 50 x 25 ซม. อัตรา 4-6 ต้นต่อหลุมและถ้าบริเวณใดมีวัชพืชควรลดระยะปลูกให้แคบเข้ามาเช่น ใช้ระยะ 25 x 25 ซม. จำนวน 2 ต้นต่อหลุม การควบคุมวัชพืชแบบผสมควรนำมาพิจารณาเลือกปฏิบัติความเหมาะสม. (ถวัลย์ชัย, 2524) โดยมีวิธีการดังนี้

1. การเผาตอซังรวมทั้งเศษหญ้า เพื่อทำลายวัชพืชที่ปกคลุมอยู่หลังเกี่ยวเกี่ยวข้าวรวมทั้งเมล็ดที่อยู่ผิวดิน
2. ปลูกเป็นแถว หากปลูกข้าวเป็นแถวก็ให้ปลูกโดยหยอดความคอกซัง การปลูกให้มีจำนวนต้นต่อไร่มากขึ้นจะช่วยลดปัญหาวัชพืช
3. การคายหญ้า 2 ครั้ง เมื่อ 15 และ 30 วันหลังปลูก

4. การใช้สารเคมี

ในการปลูกข้าวเหลืองโดยใช้เชื้อไรโซเบียมคลุกเมล็ดเพื่อเพิ่มผลผลิต ถ้าหากมีการใช้สารเคมีคุมวัชพืชหลังปลูกจะมีอันตรายคือเชื้อไรโซเบียมหรือไมนั้น จากการทดลองของ Dunigan et al (1972) ซึ่งใช้สารเคมีทั้งประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอกและประเภทวัชพืชงอกแล้ว ในแปลงปลูกข้าวเหลืองที่มีดินประเภท Oliver silt loam เป็นเวลา 3 ปี โดยใช้สารเคมีหลายชนิดตามอัตราและคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต เมื่อพืชอายุ 8-12 สัปดาห์ทำการตรวจสอบโดยแยกบมออกจากราก ตรวจสอบน้ำหนักแห้งและปริมาณของธาตุเหล็กในบมข้าว พบว่าไม่พบผลกระทบกระเทือนจากการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชใด ๆ เลย

ดินและการใช้ปุ๋ย

ผลผลิตของถั่วเหลืองจะมีความแปรปรวนกันอย่างมากเมื่อปลูกในสภาพของดินที่มีเนื้อดิน (texture) แตกต่างกัน ดินที่นับว่าเหมาะสมสำหรับการปลูกถั่วเหลืองควรเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวที่มีการระบายน้ำดี ดินที่เป็นทรายไม่สามารถให้น้ำชลประทานได้มักมีปัญหาคความชื้นไม่พอ เพียงตลอดฤดูปลูก ดินที่เหมาะสมที่สุดควรมีปฏิกิริยาเป็นกรดอ่อน ๆ หรือเป็นกลางคือ มีค่า pH อยู่ระหว่าง 6.0-7.0 อย่างไรก็ตามดินที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นด่างอย่างอ่อน ๆ ก็สามารถปลูกถั่วเหลืองได้ แต่ดินที่มีความเป็นกรดจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เนื่องจากความเป็นกรดของดินมีอิทธิพลทำให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารต่าง ๆ ในดินอยู่ในสภาพไม่สมดุลโดยเฉพาะพวกธาตุรองและธาตุปริมาณน้อย นอกจากนี้ยังทำให้กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินโดยเฉพาะแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพของไนโตรเจนลดน้อยอีกด้วย การปรับปรุงดินกรดทำได้โดยการใส่ปูนขาวและลดปริมาณธาตุอลูมิเนียม แมงกานีสและเหล็ก ซึ่งละลายน้ำได้สูงในดินกรดโดยการใส่ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ พิจารณาเลือกแม่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมให้เหมาะสม ตลอดจนเพิ่มธาตุอาหารรองและธาตุปริมาณน้อยมากเช่น แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถันและโมลิบดีนัม เพื่อให้ดินมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น (สุวิพันธุ์และคำริ, 2527) จากการจำแนกความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ใช้ปลูกถั่วเหลืองโดยน้อย (2523) ได้วางเกณฑ์ไว้ดังนี้ ดินที่มีความสามารถในการผลิตสูงควรมี pH ระหว่าง 6.5-7.0 มีฟอสฟอรัสมากกว่า 15 ppm โปแตสเซียมมากกว่า 100 ppm ดินที่มีความสามารถในการผลิตปานกลางควรมี pH ระหว่าง 5.5-6.5 ฟอสฟอรัส 8-15 ppm โปแตสเซียม 40-100 ppm ดินที่มีความสามารถในการผลิตต่ำมี pH ต่ำกว่า 5.5 ฟอสฟอรัสต่ำกว่า 8 ppm โปแตสเซียมต่ำกว่า 40 ppm ดินประเภทหลังนี้ควรต้องมีการปรับปรุงปฏิกิริยาของดินโดยใส่ปูนขาว ในกรณีที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมาก การใส่ปุ๋ยมีผลทำให้ผลผลิตเพิ่มอีก 2-3 เท่าตัว การตอบสนองต่อปุ๋ยมักมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผลวิเคราะห์ดิน ความเป็นกรด-ด่างของดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง Mengel and Kamprath (1978) รายงานว่าการเจริญของส่วนยอดของต้นถั่วเหลืองจะมีความสัมพันธ์กับ pH ของดินและสารละลายอลูมิเนียมและแคลเซียม โดยจำนวนปม น้ำหนักปม การดึงดูธาตุอาหาร

จะเพิ่มขึ้นเมื่อ pH เพิ่มขึ้น ช่วง pH 4.6-4.8 จะเป็นระยะวิกฤตต่อการเจริญเติบโตของ ส่วนยอด รากและขม การเจริญที่ถูกต้องจะมาจากคาร์บอนแลกเปลี่ยนธาตุอาหารลดน้อย การทำงานของไรโซเบียมมีประสิทธิภาพลดลง การใส่ปุ๋ยแก่ตัวเหลืองเป็นปัจจัยที่สำคัญ อย่างหนึ่งในการช่วยให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น Harper (1974) กล่าวว่า ปุ๋ยไนโตรเจนมีความจำเป็นในการเพิ่มผลผลิตของตัวเหลืองควบคู่กับการใช้เชื้อไรโซเบียม ปุ๋ยไนโตรเจน จะช่วยทำให้เพิ่มน้ำหนักเมล็ด เบอร์เชนคโปรตีนในเมล็ดและผลผลิต แต่ความสูงหรือการ ล้มของต้นตัวเหลืองขึ้นอยู่กับสถานที่หรือแต่ละปีที่ปลูก (Ham et al, 1975) สำหรับตัว- เหลืองบางสายพันธุ์ที่ไม่สร้างขม เมื่อมีการให้ปุ๋ยไนโตรเจนจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามอัตราที่ ให้ แต่สายพันธุ์ที่สร้างขมการให้ปุ๋ยไนโตรเจนได้ผลผลิตไม่แตกต่างจากไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (Deibert et al, 1979) ในลักษณะที่มองเดียวกัน Weber (1966), Hanway และ Weber (1971) รายงานว่าพันธุ์ตัวเหลืองที่สร้างขมและไม่สร้างขมจะให้ผลผลิตใกล้เคียง กันเมื่อมีการให้ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างเพียงพอ จำนวนไนโตรเจนที่ตรงได้โดยไรโซเบียมขึ้น อยู่กับปริมาณที่เป็นประโยชน์ในดิน ความชื้น การให้ปุ๋ยไนโตรเจนจำนวนมากไม่ทำให้ผล ผลิตเพิ่มแต่จะมีผลทำให้การพัฒนาของขมชะงักลงโดยที่น้ำหนักและจำนวนขมลดลงได้ (Bezdicek et al, 1974; Hinson, 1975) การให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับความลึก ต่างกันย่อมมีผลแตกต่างกันด้วย Harper and Cooper (1971) รายงานผลการให้ปุ๋ย แอมโมเนียมไนเตรทอัตรา 150 ppm ในภาชนะทดลองพบว่า การใส่ที่ระดับความลึก 30.5 ซม. จะทำให้การพัฒนาของขมตัวเหลืองดีกว่าที่ระดับความลึก 10 ซม. โดยจำนวน ขมไม่ลดลงแต่น้ำหนักขมสดและความเข้มข้นของฮีโมโกลบินมีความแตกต่าง สำหรับธาดู อาหารอื่นที่จำเป็นสำหรับตัวเหลือง Ham and Caldwell (1978) รายงานว่า เมื่อมี การให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสจะทำให้ผลผลิตตัวเหลืองอยู่ในช่วง 3811-4035 กก./เฮกตาร์ ในขณะที่ไม่ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสได้เพียง 3200 กก./เฮกตาร์ การให้ปุ๋ยฟอสเฟตแก่ตัวเหลืองใน สภาพดินที่มีค่าวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ค่าถึงค่ามากจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย 10 บุษเซล/เอเคอร์ ในดินที่มีค่าวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ บานกลางถึงสูงมากจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 2 บุษเซล/เอเคอร์ (Roger et al, 1971) จากรายงานของ Maples และ Keogh (1969) พบว่าตัวเหลืองที่ปลูกในรัฐ- อาแคนซอจะตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสเฟตในอัตราค่าคือ 13 บอนด์ ฟอสฟอรัส/เอเคอร์ อัตรา

ตั้งกล่าวพอเพียงสำหรับคนในบริเวณนั้น ผลการศึกษาคูพอสฟอรัสของตัวเหลืองน้อย (2518 และ 2525) รายงานว่าเมื่อผลผลิตตัวเหลือง 300 กก./ไร่ จะคูใช้ธาตุพอสฟอรัสประมาณ 3-4 กิโลกรัม P_2O_5 จากการทดสอบในสภาพดินนาจังหวัดลำปางซึ่งมีค่าวิเคราะห์พอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 4 ppm พบว่าการใส่ปุ๋ยพอสเฟคในอัตรา 18 กก. P_2O_5 /ไร่ จะทำให้ผลผลิตตัวเหลืองเพิ่มจาก 111 กก./ไร่ของแปลงที่ไม่ใส่ปุ๋ยเป็น 386 กก./ไร่ อัตราที่สูงกว่านี้ไม่ได้ทำให้ผลผลิตตัวเหลืองเพิ่มขึ้นไปอีกและจากการศึกษาถึงการใส่ปุ๋ยตัวเหลืองในดินนาภาคเหนือ จังหวัดแพร่ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย โดยน้อยและคณะ (2520) รายงานว่าตัวเหลือง สจ 2 คบสนองต่อการใส่ปุ๋ยอย่างเด่นชัดและมีความสัมพันธ์กับค่าวิเคราะห์พอสฟอรัสในดิน (Bray II P) กล่าวคือ จะไม่คบสนองต่อการใส่ปุ๋ยพอสเฟคเมื่อค่าวิเคราะห์พอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินสูงกว่า 12 ppm Miller et al (1961) รายงานผลการใส่ปุ๋ยพอสฟอรัสและโปแตสเซียมในดิน fine sand loam ด้วยสัดส่วน ต่าง ๆ กันจำนวน 22 อัตรา แล้วทำการวิเคราะห์ธาตุอาหารพอสฟอรัสและโปแตสเซียมจากส่วนต่าง ๆ ของพืชพบว่าผลผลิตตัวเหลืองที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับปริมาณการเพิ่มความเข้มข้นของธาตุโปแตสเซียมมากกว่าปริมาณพอสฟอรัสที่มีในส่วนต่าง ๆ ของพืช จากการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจน พอสฟอรัสและโปแตสเซียมต่อตัวเหลือง Bhangoo and Albritton (1972) พบว่า ผลผลิตตัวเหลืองพันธุ์ Lee เพิ่มขึ้นเมื่อมีการใส่ปุ๋ยโดยเพิ่มขึ้น 10-15% จากการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน เพิ่ม 9-19% จากการใส่ปุ๋ยโปแตสเซียม การใส่ปุ๋ยครบทั้ง 3 ชนิดให้ผลผลิตมากกว่าการไม่ใส่ปุ๋ย 32.8% ผลผลิตตัวเหลืองจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับธาตุไนโตรเจนและโปแตสเซียม แต่จะมีความสัมพันธ์ทางลบกับปริมาณความเข้มข้นของแคลเซียม แมกนีเซียม ในส่วนของเมล็ดและเนื้อเยื่อของพืช ในเรื่องของการใส่ปุ๋ยตัวเหลืองเพื่อเพิ่มผลผลิตควรที่จะคำนึงถึงวิธีการใส่ อัตรา ชนิดปุ๋ยเพื่อที่จะได้ผลคุ้มค่ากับการลงทุน จากสรุปผลรายงานของกลุ่มพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร (2527) ในแหล่งปลูกตัวเหลืองฤดูแล้ง เช่น เชียงใหม่ ลำปาง การใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 3-9-6 กก./ไร่ ($N-P_2O_5-K_2O$) จะให้ผลคอบแทนค่าใช้ปุ๋ยประมาณ 2.5-5 เท่า ในขณะทำการทดสอบในสภาพดินที่เกษตรกรของจระศักดิ์ และคณะ (2525) พบว่าเมื่อปลูกตัวเหลือง สจ 5 โดยใช้เชื้อโรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยพอสเฟค อัตรา 9 กก. P_2O_5 /ไร่ ได้ผลผลิตสูงสุด การใส่โรโซเบียมหรือปุ๋ยเคมีก็สามารถเพิ่มผลผลิตได้เช่นกัน แต่เมื่อคิดถึงผลคอบแทนในด้าน

การลงทุน ปรากฏว่าการใช้โรยโรยเปียกอย่างเคียวจะให้ผลตอบแทนสูงสุด วิธีการใส่ปุ๋ยเคมีที่ เหมาะสมควรใส่ครั้งเดียวพร้อมปลูกหรือหลังปลูกไม่เกิน 20 วัน ควรหลีกเลี่ยงการหว่านหรือโรยปุ๋ยโดยไม่กลบ ปุ๋ยสำเร็จตามท้องตลาด เช่น 12-24-12, 10-30-20, 6-24-24 อัตราที่ใส่ควรมีค P_2O_5 ไม่เกิน 9 กก./ไร่ ก็สามารถให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเช่นกัน (กรมวิชาการเกษตร, 2527) วิธีการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสให้ได้ผล Hamson (1979) กล่าวว่า การฝังปุ๋ยใกล้ ๆ กับเมล็ดสามารถเพิ่มการตั้งคูกษาคูฟอสฟอรัสได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบ กับวิธีหว่านและคราดกลบ แต่อย่างไรก็ตามวิธีหว่านและคราดกลบเป็นวิธีที่ให้ผลตอบแทนจากการใช้ปัจจัยการผลิตสูงสุด ในเรื่องของการใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟตและปูนขาวต่อปริมาณความเป็นประโยชน์ของฟอสเฟตต่อตัวเมล็ดในดินกรด ปรากฏว่าการใส่หินฟอสเฟตสามารถทำให้ความเป็นประโยชน์ต่อตัวเมล็ดมากขึ้น การใส่ปูนขาวไม่มีผลมากนักต่อปริมาณความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่อผลผลิตตัวเมล็ดเมื่อใส่ร่วมกับหินฟอสเฟต การใส่ปูนขาวอย่างเคียวสามารถทำให้ปริมาณความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่อผลผลิตตัวเมล็ดเพิ่มขึ้นได้แต่ไม่เข้ากับการใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟต สำหรับการใส่ปุ๋ยแก่ตัวเมล็ดในอัตราที่เหมาะสม Nalampang (1974) รายงานการทดลองในสภาพพื้นที่เกษตรกรรมและในสถานีทดลองซึ่งเป็นดินกรดสีน้ำตาล ปรากฏว่าอัตราปุ๋ยที่เหมาะสม คือ 20-120-30 กก./เฮกตาร์ ($N-P_2O_5-K_2O$) ในขณะที่ Tongdee (1981) กล่าวว่าอัตราทั่ว ๆ ไปที่แนะนำได้แก่ 20-60-40 กก./เฮกตาร์ ($N-P_2O_5-K_2O$) สำหรับที่จะให้ผลผลิตสูงสุดและจะเป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินอีกด้วย

ในพื้นที่ราบลุ่มเขียงใหม่มีการปลูกพืชทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งติดต่อกันมานาน ความอุดมสมบูรณ์ของดินย่อมเปลี่ยนแปลงลดน้อยลงไปได้เช่นกันตามเวลาแต่ละฤดูกาล ถ้าหากไม่มีการจัดการต่าง ๆ ในด้านการอนุรักษ์ดินที่ค้ำหรือการใส่ปุ๋ยเคมีลงไปในดิน เนื่องจากพืชปลูกแต่ละชนิดตลอดจนวัชพืชที่ขึ้นแต่ละฤดูกาลจะดึงคุณค่าอาหารในดินเพื่อการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิต ฉะนั้นในแง่ของการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและรักษาสมาดุลย์ของธาตุอาหารต่าง ๆ ในดินให้คงอยู่ในสภาพที่ดีเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เมื่อมีการปลูกพืชแต่ละฤดูควรที่จะต้องคำนึงถึงการเติมปุ๋ยลงไปในดินด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการปลูกพืชในปัจจุบันที่มักจะใช้พันธุ์พืชที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงเป็นส่วนใหญ่ พันธุ์พืชเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการใช้ธาตุอาหารสูงเพื่อสร้างผลผลิต ในกรณีที่เกษตรกรทำการ

การปลูกถั่วเหลืองหลังเก็บเกี่ยวข้าวกันมาเป็นเวลานาน เมื่อมีการใส่ปุ๋ยหมักมีผลทำให้
 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้นได้อีกระดับหนึ่ง ซึ่งผลการทดลองต่าง ๆ ทั้งใน
 ประเทศและต่างประเทศรายงานว่าเมื่อมีการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมสามารถเพิ่มผลผลิตและราย
 ได้ในการผลิตถั่วเหลือง แต่อย่างไรก็ตามการที่จะใช้ชนิดปุ๋ยคลอโรเจนอัตราที่เหมาะสมนั้น
 ถ้ามีการวิเคราะห์ดินเพื่อหาปริมาณธาตุอาหารก่อนหาการปลูกย่อมมีผลทำให้มีการวางแผน
 การใส่ปุ๋ยที่เกิดผลดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินจะเป็นตัว
 สำคัญมากที่สุดมีส่วนต่อการเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright© by Chiang Mai University
 All rights reserved